



ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๔๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การเร่งรัดให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
กราบเรียน/เรียน รอง นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า ตามที่พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช ๒๔๘๔ บัญญัติให้เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้นต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน นั้น ในระยะเวลาที่ผ่านมา จำนวนการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามที่กฎหมายบัญญัติยังไม่ครบถ้วนและมีแนวโน้มที่จะลดลง สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะนำมาซ่อมปรับปรุงให้มีสภาพใหม่และใช้หมุนเวียนสำหรับการพระราชทานในปีต่อ ๆ ไปมีจำนวนลดลง ประกอบกับในปัจจุบันมีผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพิ่มขึ้นมาก ทำให้เป็นภาระอย่างยิ่งในด้านงบประมาณของแผ่นดินที่ต้องนำมาใช้จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทดแทนจำนวนที่ยังไม่ได้รับคืนเพื่อให้พร้อมที่จะนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายสำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งลดภาระด้านงบประมาณในการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใหม่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และกระทรวงพิจารณาเร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามที่กฎหมายกำหนด และให้นำเรื่องการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในกรณีเลื่อนชั้นตราสูงขึ้นด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ลงมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักกอลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๓, ๔๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๑

www.cabinet.thaigov.go.th